

Số: /BC-UBND

Chi Lăng, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh
cấp huyện (DDCI) năm 2023; giải pháp nâng cao chỉ số năm 2024

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Chi Lăng.

Thực hiện Thông báo số 826 -TB/HU, ngày 10/4/2024 của Thường trực Huyện ủy Chi Lăng về chương trình làm việc với các cơ quan, đơn vị về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính cấp huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng báo cáo Kết quả thực hiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023, giải pháp nâng cao chỉ số năm 2024 như sau:

Phần A. Tình hình, kết quả thực hiện năm 2023

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN (DDCI) NĂM 2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Chương trình DDCI Lạng Sơn hàng năm nhằm mục đích trung cầu và tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp về chất lượng điều hành của các cơ quan hành chính các cấp. Chương trình khảo sát do nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập Indochina Survey triển khai trên quy mô toàn tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn và các sở, ban, ngành cùng với UBND các địa phương thực hiện.

Thông qua khảo sát, đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên cơ sở thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trên địa bàn để nghiên cứu giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hằng năm; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại của những lĩnh vực được khảo sát. Tiếp tục tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các UBND huyện, thành phố, từ đó tạo động lực cải cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; qua đó nâng cao sự tin tưởng quan tâm, đồng tình ủng hộ, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện.

Đồng thời thông qua việc triển khai DDCI thường niên, hình thành cơ sở dữ liệu khoa học qua nhiều năm, đánh giá khách quan chất lượng điều hành kinh tế cấp cơ sở, qua đó tháo gỡ các nút thắt về hành chính, cải thiện môi trường đầu

tư kinh doanh. DDCI trở thành kênh thông tin tin cậy, minh bạch, phản ánh khách quan đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp về những nỗ lực và kết quả cải thiện của các đơn vị sở, ban, ngành và huyện, thành phố. Từ đó nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo từ tỉnh đến cấp cơ sở. Rút ngắn khoảng cách từ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến thực thi ở cấp sở, ngành và cấp huyện, cấp xã.

Thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Chi Lăng đã ban hành các Kế hoạch¹ cụ thể để triển khai thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện.

2. Kết quả tổ chức triển khai thực hiện

2.1- Chỉ số 1: “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin”

- Tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục hành chính qua dịch vụ hành chính công trực tuyến. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thị trấn rà soát, thống kê, kiểm tra việc thực hiện niêm yết số thủ tục hành chính hiện tại đang còn hiệu lực theo từng lĩnh vực; cập nhật thường xuyên các TTHC được UBND tỉnh công bố mới, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung để kịp thời niêm yết công khai theo đúng quy định. Hiện tại trên địa bàn huyện Chi Lăng đang thực hiện niêm yết, công khai 376 TTHC (cấp huyện 254 TTHC, cấp xã 122 TTHC). Trong đó: Số TTHC do địa phương quy định là 376 TTHC; Số TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 314 TTHC (trong đó 226 TTHC cấp huyện, 111 TTHC cấp xã); Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 314 TTHC (trong đó 216 TTHC cấp huyện, 98 TTHC cấp xã); Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến 376 TTHC, trong đó (67 TTHC mức độ 2; 114 dịch vụ công một phần; 195 dịch vụ công toàn trình).

Các TTHC được niêm yết công khai thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khai thác; đã thực hiện công khai 100% TTHC công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, kịp thời đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quy định tại

¹ UBND huyện đã tham mưu cho Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 30/12/2021 về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND huyện về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 02/3/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023.

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP; 100% Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã được đầu tư hạ tầng trang thiết bị hiện đại, ứng dụng phần mềm một cửa điện tử kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Kết quả giải quyết TTHC tại UBND huyện: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm 2023 (từ 15/12/2022 đến 14/12/2023) là 10.447 hồ sơ (trong đó: trực tuyến 4.628 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính công ích là 5.815 hồ sơ); số kỳ trước chuyển qua là 04 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 10.443 hồ sơ, trả trước hạn 2.758 hồ sơ, trả đúng hạn 7.685 hồ sơ, không có hồ sơ TTHC trả quá hạn. Số hồ sơ đang giải quyết 04 hồ sơ (trong hạn 04 hồ sơ TTHC, không có hồ sơ quá hạn).

- Kết quả giải quyết TTHC tại UBND cấp xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong năm 2023 (từ 15/12/2022 đến 14/12/2023) là 29.759 hồ sơ (trong đó: trực tuyến 19.951 hồ sơ; tiếp nhận trực tiếp và qua bưu chính công ích là 9.751 hồ sơ); số kỳ trước chuyển qua là 27 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 29.685 hồ sơ, trả trước hạn 7.096 hồ sơ, trả đúng hạn 22.589 hồ sơ. không có hồ sơ TTHC trả quá hạn. Số hồ sơ đang giải quyết 44 hồ sơ (trong hạn 44 hồ sơ TTHC, không có hồ sơ quá hạn).

- Nâng cao chất lượng nội dung và hình thức Trang thông tin điện tử của Huyện: Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng đã đi vào hoạt động ổn định, đăng tải các thông tin quan trọng về hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; phục vụ kịp thời cho việc truy cập thông tin của các tổ chức và cá nhân. Trong năm 2023, Trang thông tin điện tử huyện đã cập nhật trên trang được hơn 750 văn bản chỉ đạo, điều hành và 507 tin bài các loại phản ánh về các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện; công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu du lịch; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực...

Lựa chọn, phân công công chức làm việc tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" có năng lực, trình độ, nắm chắc nghiệp vụ, đủ khả năng hướng dẫn, giải thích cho người dân, doanh nghiệp. Cán bộ, công chức luôn tận tụy, tâm huyết và thấu hiểu doanh nghiệp, sẵn sàng thay đổi thái độ, cách ứng xử theo hướng tích cực, thân thiện trong giao dịch với người dân và doanh nghiệp².

2.2- Chỉ số 2: “Chi phí thời gian của doanh nghiệp”

Nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện. UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC để kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính hợp pháp, các quy định về TTHC còn rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng

² Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 về việc kiện toàn lại cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại UBND huyện và Quyết định số 5250/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 phê duyệt danh sách công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện.

chéo; không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện, không xác định rõ thời hạn giải quyết gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức kinh tế và đời sống của người dân, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường; UBND huyện Chi Lăng xây dựng Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/02/2023 về thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2023, Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP là 25 TTHC (cấp huyện 16 TTHC, cấp xã 09 TTHC); Số lượng TTHC thực hiện rà soát, cắt giảm thời hạn giải quyết theo Kế hoạch là 40 TTHC (cấp huyện 22 TTHC, cấp xã 18 TTHC). UBND huyện đã đề xuất cắt giảm thời gian thực hiện giải quyết TTHC gửi các sở, ngành liên quan của tỉnh xem xét với tỷ lệ cắt giảm TTHC cấp huyện là 30%, TTHC cấp xã là 34% gửi các sở, ngành liên quan của tỉnh xem xét. Hiện nay số TTHC được phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết tại các Quyết định³.

2.3- Chỉ số 3: “Chi phí không chính thức”

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29/3/2023 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy về công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả

³ Quyết định số 876/QĐ-UBND, ngày 07/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tín ngưỡng, tôn giáo, Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 815/QĐ-UBND, ngày 29/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam, Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 802/QĐ-UBND, ngày 25/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 721/QĐ-UBND, ngày 13/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 709/QĐ-UBND, ngày 11/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Gia đình, Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 700/QĐ-UBND, ngày 10/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 690/QĐ-UBND, ngày 10/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 701/QĐ-UBND, ngày 10/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 677/QĐ-UBND, ngày 06/05/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám, chữa bệnh, lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn).

tình trạng nhùng nhịu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi của người dân và doanh nghiệp: UBND huyện ban hành Thông báo số 463/TB-UBND ngày 28/9/2021 về việc công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Chi Lăng. Qua thực hiện, đến thời điểm báo cáo không tiếp nhận được thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhùng nhịu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng và hộp thư điện tử đã được công bố.

- Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp: UBND huyện thực hiện nghiêm túc công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở Ban tiếp công dân của UBND huyện. Thực hiện lịch tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện tiếp vào các ngày 15 và 30 hàng tháng (*nếu trùng ngày nghỉ thì tiếp vào ngày kế tiếp của tuần làm việc*); công chức tiếp công dân tiếp thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần.

Trong năm 2023, Ban tiếp công dân huyện tổ chức tiếp công dân, giải thích, hướng dẫn, tổ chức tiếp thường xuyên, định kỳ được 116 lượt/118 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 234 đơn (*tăng 70 đơn so với năm 2022*), trong đó 225 đơn đủ điều kiện xử lý, 09 đơn không đủ điều kiện xử lý; số đơn thuộc thẩm quyền: 176 đơn (*tăng 48 đơn so với năm 2022*), số đơn không thuộc thẩm quyền: 49 đơn. Trong 176 đơn thuộc thẩm quyền (trong đó: đơn khiếu nại: 01; kiến nghị, phản ánh: 175), có 35 công dân rút đơn, đã giải quyết được 126/141 đơn, đạt tỷ lệ 89,4%; còn 15 đơn (kiến nghị, phản ánh), UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định; 49 đơn không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Thực hiện phương châm “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; ngay từ đầu năm UBND huyện Chi Lăng đã ban hành các văn bản⁴ để triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về kỷ luật, kỷ cương hành chính, theo đó năm 2023, UBND huyện đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra⁵ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn⁶. Qua đó, lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ

⁴. Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 10/01/2023 của UBND huyện về kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 huyện Chi Lăng; Văn bản số 95/UBND-NV ngày 13/01/2023 của UBND huyện về tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, Văn bản số 247/UBND-NV ngày 09/02/2023 của UBND huyện về việc chấn chỉnh việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị. Trong đó có nội dung yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại đơn vị mình, qua tổng hợp 100% các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện (11 cơ quan chuyên môn; 05 đơn vị sự nghiệp; 20 xã, thị trấn).

⁵. Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND huyện về Thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2023; Thông báo số 72/TB-UBND, ngày 09/02/2023 của UBND huyện về việc phân công các đoàn kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn năm 2023.

⁶ Đã thực hiện kiểm tra được 31/36 cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, đạt 86,11%, chiếm 286,6% Kế hoạch giao; kiểm tra lại (lần 2) 01 xã (Liên Sơn) và thực hiện kiểm tra 20/20 xã thị trấn về triển khai nhiệm vụ năm 2023.

cương hành chính; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện Chi Lăng.

2.4- Chỉ số 4: “Cạnh tranh bình đẳng”

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong huyện, ngoài huyện luôn luôn bình đẳng trong việc tiếp cận các thông tin về cơ chế, chính sách, đất đai, giải quyết thủ tục hành chính, tín dụng, khai thác tài nguyên...

- Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp tác công tư đảm bảo công khai, minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật. UBND huyện đã yêu cầu các chủ đầu tư đăng thông tin liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời thầu, Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; yêu cầu các cơ quan liên quan (*chủ đầu tư, bên mời thầu*) chủ động rà soát, tiếp tục thực hiện nghiêm việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (*Công văn số: 1405 /UBND-TCKH ngày 21/7/2022 của UBND huyện về việc thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia*).

- Phối hợp với các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp.

- Thường xuyên nắm bắt, kịp thời, trao đổi thông tin, ghi nhận, tổng hợp, những phản ánh, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp với các ngành, các cấp để tập trung tháo gỡ, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh.

2.5- Chỉ số 5: “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”

- Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập về các lĩnh vực như: Pháp lý, thủ tục hành chính, thông tin thị trường, đối tác nước ngoài, tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, ứng dụng khoa học - công nghệ, quảng bá thương hiệu, các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo lãnh đạo quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số.

- Tiếp tục tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp về những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định: Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2025, Nghị quyết 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng

Son.⁷

- Tiếp tục chủ trì, tổng hợp kiến nghị doanh nghiệp, trả lời kiến nghị doanh nghiệp. Năm 2023, UBND huyện Chi Lăng đã tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2023. Tổ chức thành công Đại hội Doanh nghiệp huyện Chi Lăng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

⁷ - Nội dung tại Điều 6, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tỉnh về "Hỗ trợ lãi suất tín dụng": Trong năm 2023, đã tiếp nhận 28 giấy đề nghị hỗ trợ lãi suất vay vốn của Nhà đầu tư (có 09 nhà đầu tư đủ điều kiện điều hỗ trợ 50% và 100% lãi suất tiền vay, còn lại 03 nhà đầu tư không đủ điều kiện); Ngân hàng đã giải ngân vốn cho 11 hồ sơ thực hiện hỗ trợ lãi suất ngân hàng với tổng số tiền là 3.150 triệu đồng. Lũy kế từ khi thực hiện Nghị quyết số 08 và 15 của HĐND tỉnh đã có 54 nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn và tổng số tiền giải ngân là 31.624 triệu đồng, dư nợ hiện tại là 28.024 triệu đồng; tổng số tiền hỗ trợ lãi suất tín dụng đã giải ngân đạt 3.188,349 triệu đồng.

- Nội dung tại Điều 9, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tỉnh về "Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường". Đang triển khai thực hiện mô hình sản xuất na theo tiêu chuẩn VietGap được 16 mô hình: Xã Mai Sao 03 mô hình; xã Chi Lăng 07 mô hình; thị trấn Chi Lăng 06 mô hình.

Tại khoản 4, Điều 9: "Hỗ trợ 100% kinh phí, nhưng không quá 30 triệu đồng/sản phẩm để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông sản trên phương tiện thông tin đại chúng": Trong năm 2023 trên địa bàn huyện có 03 hợp tác xã và 01 doanh nghiệp⁷ được UBND tỉnh phê duyệt danh mục kinh phí mở rộng thị trường năm 2023 theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 9 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền 120 triệu đồng (gồm: 90 triệu đồng hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, 30 triệu đồng hỗ trợ tham gia triển lãm hội chợ) theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Hiện nay 03 đơn vị đã thực hiện xong nội dung hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông nghiệp trên phương tiện thông tin đại chúng: Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng; Hợp tác xã Nông nghiệp Lũng Cút; Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn với số kinh phí thực hiện là 90 triệu đồng (30 triệu đồng/đơn vị). Đối với nội dung hỗ trợ tham gia hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài có 02 đơn vị gồm Công ty TNHH chế biến và xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn; Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Nông - Lâm sản Liên Sơn với số tiền 30 triệu đồng (15 triệu đồng/đơn vị) chưa thực hiện được.

- Nội dung tại Điều 11, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND tỉnh về Hỗ trợ thành lập mới HTX và đưa trí thức trẻ về làm việc có thời hạn tại HTX có hoạt động về lĩnh vực nông nghiệp: năm 2023 đã hỗ trợ thành lập mới 07 HTX (HTX Phụ nữ sản xuất cao khô Vạn Linh, HTX thanh niên, HTX Tú Lưu, HTX Nà Nhì, HTX Chăn nuôi - Trồng cây ăn quả Vạn Linh, HTX Chăn nuôi - Trồng cây ăn quả xã Gia Lộc, HTX nông nghiệp Đại Phúc Nghĩa, với tổng số tiền là 140 triệu đồng). Tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 02 trí thức trẻ làm việc có thời hạn tại 02 hợp tác xã (HTX Nông sản huyện Chi Lăng và HTX chăn nuôi Thỏ Ngọc Thạch) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (tại Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh) với tổng kinh phí 117 triệu đồng và phê duyệt hỗ trợ 01 trí thức trẻ về làm việc tại HTX dịch vụ và sản xuất Nông nghiệp Đồng Mô (tại Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND huyện Chi Lăng với kinh phí 4 tháng năm 2023 là 19,5 triệu đồng).

- Nội dung tại khoản 7, Điều 1, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND tỉnh bổ sung Điều 12a. Hỗ trợ đầu tư các dự án đầu tư phát triển sản phẩm theo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lạng Sơn: Thực hiện thường cho chủ thể tham gia Chương trình OCOP có sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP năm 2022 (Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Bành, thị trấn Chi Lăng với sản phẩm Na Chi Lăng được nâng hạng từ 03 sao lên 04 sao năm 2022), kinh phí 5 triệu đồng. Tiếp nhận, hướng dẫn 06 hồ sơ đề nghị tham gia thực hiện đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023 của các xã Mai Sao (Na), Thượng Cường (Na), Bằng Mạc (gạo nếp thơm), Liên Sơn (Trà nụ vối), (Trà lá vối), Công ty TNHH Long Trang VN (Rượu). Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Chi Lăng tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2023 cho 02 sản phẩm là sản phẩm Na Chi Lăng của Tổ Hợp tác xã sản xuất Na an toàn Nà Sèn của Xã Mai Sao; Tổ Hợp tác xã Na VietGap xã Thượng Cường. Kết quả chấm 02 sản phẩm của 02 Tổ Hợp tác đạt 3 sao, trong tháng 11/2023 sẽ tổ chức họp, đánh giá phân hạng 4 sản phẩm còn lại.

- Tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, gắn kết hoạt động xúc tiến thương mại với các hoạt động khuyến công để tạo hiệu quả cao hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hỗ trợ, thông tin cho các doanh nghiệp để tham dự các hội chợ trong và ngoài huyện nâng cao hiệu quả công tác thông tin dự báo. UBND huyện Chi Lăng phối hợp Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình "Quảng bá tiêu thụ Na và các sản phẩm OCOP Chi Lăng" tại chợ Nông sản, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Chương trình nhằm quảng bá, giới thiệu đặc sản na Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và các sản phẩm OCOP tới thị trường trong và ngoài nước; thúc đẩy phong trào trồng na và các sản phẩm nông sản nông nghiệp trong nhân dân theo quy trình quản lý tiên tiến. Đây cũng là dịp kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho đặc sản na Chi Lăng theo hướng phát triển bền vững. Tại Chương trình, với sự góp mặt của các nghệ sỹ nổi tiếng, các Tictoker, Ban tổ chức đã tiến hành bán đấu giá những trái na đặc biệt của vùng, với tổng các sản phẩm bán đấu giá gây quỹ được gần 800 triệu đồng. Số tiền thu về sẽ được sử dụng vào công tác an sinh xã hội, xây cầu dân sinh tại các xã khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh tham gia Phiên chợ nông đặc sản vùng miền; Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 2023 tại Hà Nội.

2.6- Chỉ số 6: “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”

- Tạo điều kiện cho các tổ chức tư vấn pháp lý trong việc cung cấp, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp; khuyến khích mở rộng các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp. Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng.

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của HĐND, UBND huyện trong thời gian qua về cơ bản đã tuân thủ đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành VBQPPL năm 2015, Luật sửa đổi bổ sung Luật Ban hành VBQPPL; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Các VBQPPL do HĐND, UBND huyện ban hành đều đúng thẩm quyền, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng căn cứ pháp lý, phù hợp với văn bản cấp trên và đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng doanh nghiệp, tạo sự minh bạch trong việc áp dụng pháp luật.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định, an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện. Thường xuyên tuần tra nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, chủ động xử trí trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và trật tự xã hội tiếp tục đẩy mạnh. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm..

Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “*Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030*”. Trong đó tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm cấp CCCD gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để nộp hồ sơ đăng ký cư trú, thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến (*đến nay đã cấp mới 66.974 thẻ CCCD, kích hoạt 39.639 tài khoản định danh điện tử*), là một trong số đơn vị về đích đầu tiên trong thực hiện chỉ tiêu CCCD. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự.

2.7- Chỉ số 7: “Vai trò của người đứng đầu UBND huyện”

Để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, của Hội đồng Nhân dân huyện và Quyết định của UBND huyện về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, UBND huyện đã chủ động xây dựng chương trình làm việc năm 2023, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình kế hoạch, đề án, phương án cụ thể trên từng lĩnh vực để tổ chức thực hiện. Tổ chức kiểm tra các xã, thị trấn tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt thể hiện sự nỗ lực cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời về công tác đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tổ chức cho Nhân dân đón Tết cổ truyền vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi, đúng chủ trương “*người người, nhà nhà đều có Tết*”; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, chất lượng hàng hoá; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, các lực lượng trực phục vụ Tết; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết và các lễ hội.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, kế hoạch ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023. Tổ chức phát động sản xuất Na và các sản phẩm nông sản chủ lực theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt trên toàn huyện, vận động tuyên truyền Nhân dân sản xuất Na và các sản phẩm nông nghiệp đặc sản theo hướng sản xuất an toàn, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm tiếp tục bảo vệ, nâng cao uy tín, giữ vững thương hiệu sản phẩm Na Chi Lăng và các sản phẩm nông nghiệp đã được cấp nhãn hiệu sản phẩm. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình “Quảng bá, tiêu thụ Na và các

sản phẩm OCOP Chi Lăng” và tham gia Phiên chợ nông đặc sản vùng miền; Tuần lễ quảng bá Na, nông đặc sản Lạng Sơn năm 2023 tại Hà Nội. Triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023. Chỉ đạo quyết liệt, hướng dẫn xã Nhân Lý đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thượng Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực phong trào “Ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân thanh toán, quyết toán các dự án, chương trình sử dụng vốn đầu tư công năm 2022, triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm 2023. Đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Chi Lăng. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch.

Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023; Hướng ứng và phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023). Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công Lễ hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Chi Lăng năm 2023. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát của huyện về kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; về việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG năm 2023; Chỉ đạo các đơn vị dự toán, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo lĩnh vực, ngành được giao theo quy định. Hàng tháng tổ chức họp đôn đốc, kiểm việc, kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị được giá, chấn chỉnh các nhiệm vụ chậm muộn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Chủ động, tích cực chuẩn bị các nội dung trình các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường kỳ năm 2023 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Chi Lăng lần thứ IX, Đại hội Doanh nghiệp huyện Chi Lăng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thực hiện tiếp nhận và phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện Chi Lăng tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và trụ sở UBND 20 xã, thị trấn.

2.8- Chỉ số 8: “Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất”

- Rà soát, tham mưu triển khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương bảo đảm phù hợp theo quy định của Luật Đất đai: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất huyện Chi Lăng năm 2023 đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 31/12/2022, ban hành thông báo số 06/TB-UBND ngày 06/01/2023 về công bố, công khai khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2003 của huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Quy hoạch sử

dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất được công khai trên trang thông tin điện tử huyện, tại trụ sở UBND huyện (vị trí làm việc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện). Ngoài ra, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công khai tại trụ sở UBND cấp xã trong cả kỳ kế hoạch. Ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 10/7/2023 của UBND huyện Chi Lăng về việc triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chi Lăng và tổ chức triển khai đăng ký nhu cầu sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chi Lăng theo kế hoạch. Đẩy mạnh triển khai thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện năm 2023⁸; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại huyện và các xã thị trấn được 513 cuộc họp, hội nghị với tổng số 30.388 lượt người tham gia với 460 lượt ý kiến góp ý.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là các quy trình, thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư...

- Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục về lĩnh vực đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

- Hướng dẫn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách và quy trình thủ tục trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai; chủ động thông tin, trao đổi để phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu, nhà đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án được tập trung chỉ đạo nhất là các dự án trọng điểm: Đường Y Tịch - Thị trấn Chi Lăng; Khu Đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ; Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ,... Trong năm 2023 đã phê duyệt 77 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 13 công trình, dự án gồm 505 phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng

⁸ Ban hành 35 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về việc tăng cường phối hợp triển khai đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức họp trao đổi, hướng dẫn, giải đáp khó khăn vướng mắc với cán bộ, công chức xã và viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Trong kỳ báo cáo, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận thông tin của 30 thửa đất của tổ chức, 15.151 thửa đất của hộ gia đình (11 thửa nhận chuyển tiếp từ năm 2022). Đã hoàn thành đăng ký đất đai 30 thửa đất của tổ chức (đạt 66,67% chỉ tiêu), 6.860 thửa đất của hộ gia đình (đạt 20,92% chỉ tiêu).

- Đối với cấp xã: Tổ chức 125 cuộc tuyên truyền, triển khai thực hiện với sự tham gia của 10.778 lượt người sử dụng đất. Hướng dẫn đăng ký đất đai lần đầu được 30 thửa cho tổ chức; tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu 22.983 thửa đất (đạt 70,1% chỉ tiêu) của hộ gia đình, trong đó đã xác nhận được 15.964 thửa đất (đạt 48,69% chỉ tiêu) và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

số tiền là 52.296.409.765 đồng cho 505 hộ gia đình, cá nhân; thu hồi 724 thửa đất với diện tích 274.311,0m² của 267 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân người sử dụng đất.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất công trên địa bàn huyện. Năm 2023 Tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng đất đối với 27 thửa đất tại khu dân cư thôn Nà Sèn, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, trị giá 6.985 triệu đồng, tăng so với giá khởi điểm 920 triệu đồng; đối với khu đất Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Chi Lăng (cũ) tại khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đơn vị tổ chức đấu giá đã thực hiện thông báo bán đấu giá, tuy nhiên hết thời gian tiếp nhận hồ sơ không có tổ chức, cá nhân nào nộp hồ sơ, hiện nay đang thực hiện các thủ tục thông báo bán đấu giá lần 2 theo quy định).

3. Kết quả xếp hạng năm 2023

Theo kết quả Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) tỉnh Lạng Sơn năm 2023, huyện Chi Lăng đạt **66,57 điểm**, xếp hạng thứ 10/11 huyện, thành phố, giảm 02 bậc, giảm 7,46 điểm so với năm 2022. 08/08 chỉ số thành phần đều có điểm dưới trung vị.

Có 02/08 chỉ số thành phần được cải thiện, tăng điểm, tăng bậc so với năm 2022, gồm:

- Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đạt 8,15/10 điểm, xếp hạng 7/11, tăng 3,27 điểm, tăng 3 bậc;

- Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng đạt 4,63/10 điểm, xếp hạng 11/11, tăng 0,42 điểm;

Còn lại 06/08 chỉ số thành phần đều sụt giảm điểm so với năm 2022, gồm:

- Tính minh bạch và tiếp cận thông tin đạt 7,44/10 điểm, xếp hạng 10/11, giảm 0,58 điểm, giảm 5 bậc;

- Chi phí thời gian của doanh nghiệp đạt 5,18/10 điểm, xếp hạng 10/11 điểm, giảm 2,83 điểm, giảm 7 bậc;

- Chi phí không chính thức đạt 7,03 điểm, xếp hạng 07/11, giảm 0,18 điểm, giảm 02 bậc;

- Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự đạt 6,63 điểm, xếp hạng thứ 11/11 huyện, giảm 1,63 điểm, giảm 7 bậc);

- Vai trò người đứng đầu đạt 8,69/10 điểm, xếp hạng 11/11, giảm 0,15 điểm, giảm 02 bậc;

- Tiếp cận đất đai đạt 5,51/10 điểm, xếp hạng 8/11, giảm 0,30 điểm, giảm 01 bậc.

II. HẠN CHẾ

1. Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin: Có 16/18 chỉ tiêu có xếp hạng dưới trung vị. Cụ thể: Tổng số những doanh nghiệp tham gia khảo sát thì mới chỉ có 52,69% Doanh nghiệp đã từng truy cập vào website/cổng thông tin điện tử của địa phương xếp hạng 06/11; Doanh nghiệp cho rằng họ chưa tìm được thông tin mà họ muốn trên website, xếp hạng 11/11; doanh nghiệp đánh giá rằng “Bản đồ, quy hoạch sử dụng đất của huyện chưa được công khai minh bạch” xếp hạng 09/11; doanh nghiệp cho rằng “Doanh nghiệp có thể tải tài liệu/quy hoạch/kế hoạch của địa phương từ website một cách thuận tiện” xếp

hạng 09/11; doanh nghiệp cho rằng Website cung cấp cơ sở dữ liệu về thị trường, danh sách doanh nghiệp, dự án của địa phương xếp hạng 09/11; doanh nghiệp phản ánh rằng các kết quả xử lý, trả lời ý kiến, khiếu nại của DN được công khai đầy đủ trên website xếp hạng 09/11; doanh nghiệp cho rằng “Chất lượng công bố thông tin, hướng dẫn về thực hiện TTHC hoặc công việc có liên quan tại địa phương tốt” xếp hạng 06/11. Từ tháng 10/2022 đến nay, DN đã từng thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa của huyện và có ý kiến cho rằng “Thủ tục được chưa niêm yết công khai tại bảng thông tin” xếp hạng 11/11 và doanh nghiệp cho rằng “Phí và lệ phí thu khác theo niêm yết công khai” xếp hạng 10/11; doanh nghiệp phản ánh “Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các doanh nghiệp dễ tiếp cận các thông tin, tài liệu quan trọng của địa phương xếp hạng 09/11; ý kiến cho rằng “DN có thể tự tìm kiếm các thông tin về quy hoạch đất đai, đầu tư tại địa phương trên các nguồn thông tin đại chúng” xếp hạng 07/11 và ý kiến cho rằng “Hoạt động kiểm tra trong năm 2023 được địa phương phối hợp và thông báo minh bạch hơn tới doanh nghiệp” xếp hạng 09/11.

2. Chỉ số Chi phí thời gian: Có 10/11 chỉ tiêu có xếp hạng dưới trung vị. Cụ thể: Doanh nghiệp đồng ý rằng “DN tiết kiệm thời gian và nguồn lực cho TTHC nhờ tìm hiểu trước thông tin trên websites của ĐP”, xếp hạng 10/11 đơn vị trong khối; doanh nghiệp đồng ý hoặc phần nào đồng ý rằng Thời gian giải quyết TTHC trực tuyến năm 2023 nhanh hơn so với TTHC trực tuyến năm 2022, xếp hạng 07/11 đơn vị trong khối; doanh nghiệp cho rằng “Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí hồ sơ và đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện dễ dàng”, xếp hạng 11/11 đơn vị; doanh nghiệp cho rằng “Quy trình và thủ tục dễ hiểu, dễ thực hiện”, xếp hạng 10/11; doanh nghiệp cho rằng “Cán bộ làm việc và xử lý công vụ chuyên nghiệp” xếp hạng 10/11; doanh nghiệp cho rằng “Cán bộ chủ động hỗ trợ DN nhanh chóng hoàn thành các thủ tục, hồ sơ còn vướng mắc” xếp hạng 07/11 đơn vị; ý kiến cho rằng “Thời gian thực hiện TTHC theo phương thức truyền thống nhanh hơn quy định của pháp luật”, xếp hạng 11/11; doanh nghiệp cho biết “Phần lớn, doanh nghiệp phải chỉ cần đi lại trên 1-2 lần để giải quyết TTHC”, xếp hạng 10/11; doanh nghiệp tại huyện Chi Lăng cho rằng “Mối quan hệ với cán bộ cơ quan nhà nước” giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong giải quyết TTHC, xếp hạng 08/11; doanh nghiệp cho biết rằng “Nội dung làm việc của các đoàn thanh, kiểm tra có bị trùng lặp”, xếp hạng 09/11.

3. Chỉ số Chi phí không chính thức: Có 17/25 chỉ tiêu có xếp hạng dưới trung vị. Cụ thể: Doanh nghiệp tại huyện Chi Lăng đồng ý hoặc phần nào đồng ý rằng việc thực hiện TTHC trực tuyến giúp DN giảm bớt chi phí hơn so với phương thức truyền thống, xếp hạng 09/11 đơn vị; doanh nghiệp cho biết địa phương Còn hiện tượng cán bộ gây khó khăn/trì hoãn thủ tục, xếp hạng 09/11 đơn vị; doanh nghiệp đồng ý rằng DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực đăng ký kinh doanh, xếp hạng 07/11; doanh nghiệp cho biết “DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực bảo hiểm xã hội”, xếp hạng 08/11; ý kiến cho rằng “DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực thuế, phí, lệ phí”, xếp hạng 08/11; DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực tài nguyên,

môi trường, xếp hạng 07/11; ý kiến phản hồi rằng là “DN phải trả chi phí không chính thức cho lĩnh vực đất đai (giải phóng mặt bằng)” xếp hạng 06/11; doanh nghiệp cho biết “Các loại chi phí chính thức phát sinh từ các hoạt động thanh, kiểm tra giảm so với năm 2022” xếp hạng 08/11; ý kiến cho biết “Các loại chi phí không chính thức phát sinh từ các hoạt động thanh, kiểm tra giảm so với năm 2022” xếp hạng 08/11; ý kiến đánh giá “Thỏa thuận về các khoản phải nộp với cán bộ thanh tra là thực tế tồn tại trong kinh doanh ở địa phương” xếp hạng 09/11; ý kiến phản hồi rằng “Chi phí không chính thức ở mức chấp nhận được” xếp hạng 09/11; Doanh nghiệp coi chi phí không chính thức là khoản tiền bồi dưỡng cho những nỗ lực làm thêm, làm ngoài giờ hành chính của cán bộ nhà nước xếp hạng 11/11; ý kiến cho rằng “Địa phương có sáng kiến đề xuất đơn giản hóa thủ tục so với năm 2022” xếp hạng 07/11; doanh nghiệp cho rằng “Hiện tượng gây khó khăn cho doanh nghiệp giảm bớt so với cùng kỳ năm 2022” xếp hạng 07/11; ý kiến phản hồi rằng “Chi phí không chính thức giảm bớt so với cùng kỳ năm 2022” xếp hạng 09/11.

4. Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng: Có 09/10 chỉ tiêu có xếp hạng dưới trung vị. Cụ thể: Doanh nghiệp cho biết “DN nhỏ và vừa được đối xử và tiếp cận công bằng với các khối DN khác về thông tin, tài liệu sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất.” xếp hạng 10/11 và Doanh nghiệp trong số đó cho rằng Tổng công ty, Tập đoàn lớn, DN nhà nước, DN FDI... đang hoạt động trên địa bàn được ưu ái hơn so với DN vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, xếp hạng 09/11; ý kiến doanh nghiệp đánh giá rằng “DN lớn, nhà nước, FDI thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin quy hoạch, đầu tư, chính sách ưu đãi... của ĐP” xếp hạng 07/11; 100% doanh nghiệp cho rằng “DN lớn, nhà nước, FDI nhận được các đối xử ưu đãi hơn so với DNTN” xếp hạng 09/11; doanh nghiệp cho rằng giải quyết thủ tục hành chính cho DN lớn, nhà nước, FDI nhanh chóng, đơn giản hơn xếp hạng 08/11; doanh nghiệp phản ánh rằng DN lớn, nhà nước, FDI được ưu tiên trong giải quyết tranh chấp, xung đột với các bên liên quan (xếp hạng 09/11), DN mới thành lập tại địa phương có đầy đủ cơ hội được liên danh, liên kết với các DN lớn trong tỉnh thực hiện các hợp đồng tại địa phương xếp hạng 08/11 và doanh nghiệp cho rằng “Các CSSXKD do nữ làm chủ/điều hành được đối xử bình đẳng và nhận được hỗ trợ kỹ thuật, tài chính trong giai đoạn khởi nghiệp, gặp khó khăn” xếp hạng 10/11.

5. Chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Có 06/12 chỉ tiêu có xếp hạng dưới trung vị. Cụ thể: doanh nghiệp tham gia phản ánh rằng “Còn hiện tượng cán bộ không nắm vững văn bản, quy định pháp luật”, xếp hạng 11/11; doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết “Trong 2023, DN được mời/thông báo tham gia các chương trình hỗ trợ DN do ĐP tổ chức”, xếp hạng 07/11; doanh nghiệp cho biết “DN đã từng tham gia các chương trình hỗ trợ DN cho rằng các chương trình hỗ trợ DN là thực chất”, xếp hạng 06/11; Trong năm 2023, có DN cho biết họ được mời/thông báo tham gia các buổi đối thoại với DN do chính quyền ĐP tổ chức, xếp hạng 07/11; “huyện giải quyết vấn đề sau đối thoại có hiệu quả” xếp hạng 06/11 và có 34,29% doanh nghiệp cho rằng “DN cho rằng đối thoại chủ yếu tập hợp doanh nghiệp lớn”, xếp hạng 09/11.

6. Chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự: Có 08/10 chỉ tiêu có xếp

hạng dưới trung vị. Cụ thể: doanh nghiệp tham gia phản ánh rằng “Doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết “Cơ quan công an và chính quyền ĐP tạo cảm giác an toàn cho người lao động của DN sinh hoạt và lao động trên địa bàn.”, xếp hạng 09/11; DN cho biết họ Cơ quan công an và chính quyền ĐP giải quyết có hiệu quả các vụ việc mất cắp, thiệt hại tài sản của DN trên địa bàn, xếp hạng 11/11; doanh nghiệp cho rằng “DN phải bỏ nhiều chi phí thuê, hợp đồng các dịch vụ bảo vệ, an ninh để bảo vệ tài sản của DN”, xếp hạng 09/11.

7. Chỉ số Vai trò người đứng đầu: Có 09/09 chỉ tiêu xếp hạng dưới trung vị. Cụ thể: Lãnh đạo chính quyền quyết liệt trong điều hành giám sát tuân thủ kỷ luật và nề nếp TTHC, xếp hạng 10/11; doanh nghiệp cho rằng “Lãnh đạo chính quyền có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của DN”, xếp hạng 10/11; ý kiến phản hồi rằng “Lãnh đạo ĐP đã giám sát và có biện pháp kịp thời chấn chỉnh/xử lý các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn - tiêu cực được DN phản ánh”, xếp hạng 11/11; ý kiến cho rằng “Lãnh đạo ĐP chủ trương và chỉ đạo triển khai có hiệu quả vai trò của công nghệ, CNTT trong giải quyết TTHC”, xếp hạng 10/11.

8. Chỉ số Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất: Có 17/25 chỉ tiêu thông tin xếp hạng dưới trung vị. Cụ thể: ý kiến cho biết DN dễ dàng tiếp cận các thông tin, dữ liệu về đất đai tại địa phương, xếp hạng 11/11; doanh nghiệp cho biết “Sự thay đổi khung giá đất của địa phương phù hợp với sự thay đổi của giá thị trường”, xếp hạng 08/11; doanh nghiệp cho rằng “Giá thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh tăng nhanh trong năm 2023”, xếp hạng 08/11; doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết “Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận hoặc mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh”, xếp hạng 08/11; ý kiến phản hồi rằng “Doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại các cơ quan Nhà nước của địa phương”, xếp hạng 09/11; ý kiến cho rằng “Cán bộ gây khó khăn, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp khi tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính về đất đai”, xếp hạng 07/11; ý kiến phản hồi rằng “Thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai dài hơn so với thời hạn được niêm yết hoặc văn bản quy định” xếp hạng 08/11; ý kiến cho rằng “Khi có tranh chấp, khiếu nại về đất đai, chính quyền giải quyết nhanh chóng, triệt để cho doanh nghiệp” xếp hạng 09/11 và doanh nghiệp cho rằng “Có hiện tượng doanh nghiệp bị thu hồi đất đai (mặt bằng dự án đầu tư) không thỏa đáng” xếp hạng 08/11; doanh nghiệp phản hồi rằng “Chính quyền công khai, minh bạch lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương” xếp hạng 11/11 và ý kiến cho biết “DN được cơ quan địa phương hướng dẫn có hiệu quả quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật” xếp hạng 09/11.

III. KHUYẾN NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN DDCI

1. Cần lồng ghép chiến lược phát triển và nuôi dưỡng doanh nghiệp trong chiến lược lớn phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện.

2. Đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng và tuân thủ giao kết hợp đồng để thu hút nhiều dòng vốn, các nhà đầu tư vào huyện. Quyết liệt trong tạo ra các mặt bằng sạch cho các ngành công nghiệp có giá trị, công nghiệp xanh thân thiện môi trường. Việc tiếp cận và đầu tư vào các khu này cần được triển khai nhất quán, minh bạch với các tiêu chí và hệ thống hỗ trợ các doanh nghiệp

vừa và nhỏ nhưng có năng lực cạnh tranh được tham gia.

3. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện và các cơ quan cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng nói chung cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã nói riêng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo quy định. Có hỗ trợ đúng lúc, kịp thời về tín dụng theo các chính sách của Đảng và Nhà nước để giúp doanh nghiệp tồn tại qua giai đoạn khó khăn.

4. Minh bạch hóa về đầu tư, đấu thầu, kết quả thực hiện các dự án trên địa bàn huyện cần tiếp tục được thực hiện kiên trì qua nhiều kênh, đặc biệt các kênh chính thống trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

5. Các Phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có nhiệm vụ kiểm soát, tuân thủ pháp luật cần siết chặt kỷ cương trong tương tác với doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ và cắt giảm chi phí không chính thức. Tiếp tục tập trung cải thiện công tác quản lý, điều hành, phục vụ doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường.

Phần B. Nhiệm vụ, kế hoạch, giải pháp năm 2024

I. NHIỆM VỤ CẦN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

1. Nhiệm vụ cần thực hiện

Mục tiêu năm 2024: Tập trung cải thiện các chỉ số bị giảm điểm, duy trì và phát huy các chỉ số tăng điểm trong năm 2023, Phấn đấu đạt thứ hạng thứ 5 đến 6 so với khối địa phương.

1.1. Chỉ số “*Tính minh bạch và tiếp cận thông tin*”:

a) *Nhiệm vụ, giải pháp*: Năm 2023 đạt 7,44 điểm, xếp thứ 10/11 huyện, thành phố. Chỉ tiêu: phấn đấu năm 2024 từ 8,3 điểm trở lên.

- Quan tâm đầu tư, chỉnh trang cơ sở vật chất bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã về hình ảnh, bảng niêm yết thủ tục hành chính, mã quét QR - code thực hiện tra cứu, truy cập nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

- Triển khai thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công và tổ chức quản lý tốt dịch vụ hành chính công trực tuyến liên kết từ huyện xuống xã.

- Thực hiện có hiệu quả Trang thông tin điện tử huyện, xã:

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể lãnh đạo phụ trách Trang thông tin điện tử; kiện toàn lại Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện.

+ Đăng tải đầy đủ và kịp thời các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu du lịch; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; các chính sách ưu đãi đầu tư, hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp... trên Trang thông tin điện tử của huyện.

+ Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng nội dung các chuyên mục và hình thức trang thông tin điện tử của huyện về: Website/trang thông tin điện tử của huyện (*dễ dàng tìm được thông tin, đáp ứng yêu cầu pháp luật về công khai ngân sách với cơ quan hành chính; các thông tin, văn bản quy phạm pháp luật mới được cập nhật thường xuyên; cung cấp cơ sở dữ liệu về thị trường, danh sách doanh nghiệp, dự án của địa phương; có thể tải tài liệu/quy hoạch/kế hoạch của địa phương từ website một cách thuận tiện; doanh nghiệp dễ tiếp cận*

các thông tin, tài liệu quan trọng của địa phương; hoạt động thanh, kiểm tra được phối hợp và thông báo minh bạch hơn tới doanh nghiệp).

+ Thông tin, đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử huyện các văn bản của Trung ương, tỉnh, văn bản điều hành của UBND huyện (trừ văn bản thuộc bí mật Nhà nước) liên quan đến công tác quản lý Nhà nước (các văn bản quy phạm pháp luật, bản đồ quy hoạch đất đai,...) theo quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung cập nhật lại trang web.

b) Kết quả đã thực hiện:

UBND huyện đã giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện khảo sát và xây dựng dự toán dự kiến sửa chữa, nâng cấp Bộ phận một cửa của huyện, hiện đang thực hiện thủ tục quy trình bổ sung danh mục dự án đầu tư. Dự kiến trong tháng 6 sẽ khởi công thực hiện dự án.

Để thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công và tổ chức quản lý tốt dịch vụ hành chính công trực tuyến liên kết từ huyện xuống xã. UBND huyện đã ban hành Công văn số 659/UBND-VP ngày 04/4/2024 về việc đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; xử lý tình trạng môi giới trong thực hiện TTHC theo quy định. UBND huyện Chi Lăng đã ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 về việc kiện toàn lại cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại UBND huyện. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại cấp xã, đồng thời giao cho Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện. Hiện nay, toàn bộ 20 xã, thị trấn đều đã ban hành Quyết định bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC.

Đối với nội dung trang thông tin điện tử huyện: UBND huyện đã kiện toàn Ban biên tập và tổ thư ký trang thông tin điện tử huyện tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 11/4/2024; Chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân trong ban biên tập, tổ thư ký nhằm đăng tải, biên tập, cập nhật đầy đủ các thông tin về kinh tế xã hội, hoạt động của lãnh đạo UBND huyện, hoạt động của UBND huyện và cung cấp các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, tình hình đầu tư, cải cách hành chính

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đăng tải đầy đủ và kịp thời các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu du lịch; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; các chính sách ưu đãi đầu tư, hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp... trên Trang thông tin điện tử của huyện.

Chỉ đạo hoàn thiện, nâng cao chất lượng nội dung các chuyên mục và hình thức trang thông tin điện tử của huyện.

1.2. Chỉ số “Chỉ phí thời gian”

a) *Nhiệm vụ, giải pháp:* Năm 2023 đạt 5,18 điểm, xếp hạng thứ 10/11 huyện. Chỉ tiêu: phấn đấu năm 2024 từ 7,6 điểm trở lên.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực

đảm bảo các thủ tục được giải quyết đúng, trước thời hạn quy định. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do phòng chuyên môn UBND huyện, UBND cấp xã tiếp nhận trong năm được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99% trở lên; Hoàn thành rà soát, đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước đã được công bố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến và thanh toán lệ phí, nhận kết quả trực tuyến.

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, phối hợp tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền rút ngắn thời gian giải quyết các loại thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Thuế, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, thủ tục đầu tư... để doanh nghiệp sớm được gia nhập thị trường, tổ chức hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo chức năng, thẩm quyền được giao. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước đối với công tác thanh tra, kiểm tra nhằm tránh chồng chéo và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

- Bố trí công chức có đủ năng lực, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện nhiệm vụ ở những vị trí thường xuyên tiếp xúc, làm việc với doanh nghiệp, người dân đảm bảo tính chuyên nghiệp, đúng mực.

b) Kết quả đã thực hiện:

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa của huyện; bố trí 12 công chức⁹ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện (Bộ phận một cửa huyện), ngoài ra còn bố trí 03 phòng làm việc cho Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; trụ sở của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và được bố trí đầy đủ trang thiết bị cho hoạt động theo quy định. Tại cấp xã: hiện nay 20/20 UBND xã, thị trấn đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và ban hành Quyết định kiện toàn Bộ phận một cửa cấp xã, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp xã và bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định. Kết quả giải quyết TTHC như sau: Tại cấp huyện trong quý I/2024 (từ ngày 01/12/2023 đến ngày 20/02/2024) đã tiếp nhận 613 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết 613 hồ sơ (hồ sơ trả trước hạn, trả đúng hạn là 613 hồ sơ, không có hồ sơ TTHC trả quá hạn). Kết quả giải quyết TTHC tại UBND cấp xã (từ ngày 01/12/2023 đến ngày 20/02/2024) đã tiếp nhận 4.343 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết 4.343 hồ sơ (hồ sơ trả trước hạn, trả đúng hạn là 4.343 hồ sơ, không có hồ sơ TTHC trả quá hạn).

Thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; UBND huyện Chi Lăng đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 29/02/2024 về thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành

⁹. Quyết định số 4640/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 về việc kiện toàn lại công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa huyện Chi Lăng.

chính trên địa bàn huyện năm 2024, theo kế hoạch rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết là 07 TTHC cấp huyện và 07 TTHC cấp xã; Rà soát, đánh giá theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP là 07 TTHC cấp huyện và 08 TTHC cấp xã. Hiện nay chưa đến thời hạn gửi báo cáo các Sở, ngành liên quan của tỉnh xem xét.

Về số hóa TTHC: Trong quý I/2024, UBND tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực lên Kho lưu trữ của tỉnh là 46.751 hồ sơ.

Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: UBND huyện Chi Lăng đã ban hành và niêm yết Thông báo số 199/TB-UBND ngày 22/3/2024 về công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và trụ sở UBND 20 xã, thị trấn. Trong quý I/2024, UBND huyện không nhận được kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND huyện đã kiện toàn lại công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa huyện Chi Lăng (Quyết định số 4640/QĐ-UBND ngày 31/10/2023) và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Bộ phận Một cửa huyện và 20 UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa (theo Quyết định 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn). Kết quả đánh giá tháng 01, 02, 3 năm 2024 như sau: Cấp huyện: Có 11/11 công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND được cử ra bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả đạt loại A. 100% công chức tham gia giải quyết TTHC đều hoàn thành 100% nhiệm vụ.

1.3. Chỉ số “Chỉ phí không chính thức”:

a) Nhiệm vụ, giải pháp:

Năm 2023 đạt 7,03 điểm, xếp hạng thứ 7/11 huyện. Chỉ tiêu: phần đầu năm 2024 đạt 8,0 điểm trở lên.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên rà soát, công khai minh bạch trong việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kết hợp thanh, kiểm tra liên ngành các nội dung trong một cuộc thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo nguyên tắc không thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trách nhiệm, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác, đặc biệt là trong giải quyết các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, trì hoãn thủ tục cho các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Chú trọng trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp tham mưu giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp và người dân.

- Thực hiện công khai thông tin đường dây nóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công khai, minh bạch, đầy đủ các chính sách, thủ tục hành chính, để

người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện.

- Phối hợp Hội doanh nghiệp huyện tạo kênh thông tin phản hồi thường xuyên về các hiện tượng cán bộ những nhiều để đảm bảo quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp.

- Trong tháng 3, đại diện lãnh đạo UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, lãnh đạo và viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện yêu cầu chấn chỉnh, chấm dứt việc chậm trễ, tồn đọng trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

Chỉ đạo cán bộ, công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND cấp xã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân trong thực hiện thủ tục hành chính. Trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đầu năm đối với 20 đơn vị cấp xã, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc niêm yết công khai thủ tục hành chính.

b) Kết quả đã thực hiện:

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 12/3/2024 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 16/01/2024 về tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

Tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi của người dân và doanh nghiệp: UBND huyện ban hành Thông báo số 199/TB-UBND ngày 22/3/2024 về công bố đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của UBND huyện. Qua thực hiện, đến thời điểm báo cáo không tiếp nhận được thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi những nhiều, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng và hộp thư điện tử đã được công bố.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chủ đề của năm 2024: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; Ban hành Văn bản số 50/UBND-NV, ngày 08/01/2024 của UBND huyện về việc thực hiện chủ đề năm 2024 "Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết định hành động, sáng tạo bứt phá"; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024; Quyết định số 511/QĐ-UBND, ngày 29 /01/2024 của UBND huyện về thành lập các Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2024.

1.4. Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”

a) Nhiệm vụ, giải pháp:

Năm 2023 đạt 4,63 điểm, xếp hạng thứ 11/11 huyện. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2024 đạt từ 6,0 điểm trở lên.

- Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài huyện luôn luôn bình đẳng trong việc tiếp cận các thông tin về cơ chế, chính sách, đất đai, giải quyết thủ tục hành chính, tín dụng, khai thác tài nguyên...

- Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư; đấu tư theo hình thức hợp tác công tư đảm bảo công khai, minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp và ngân hàng.

- Thường xuyên thông tin, trao đổi phản ánh những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp với các ngành, các cấp để tập trung tháo gỡ, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh.

b) Kết quả đã thực hiện:

Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo công khai, minh bạch, đúng theo quy định của pháp luật, các nội dung lựa chọn nhà thầu đều được tổ chức đấu thầu qua mạng 100% gói thầu trong hạn mức phải đấu thầu. UBND huyện đã yêu cầu các chủ đầu tư đăng thông tin liên quan đến lĩnh vực đấu thầu như: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời thầu, Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo quy định. Đăng ký danh sách công chức, kế toán trên địa bàn huyện tham gia tập huấn Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

Chỉ đạo thường xuyên tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, phản ánh, đề xuất của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh¹⁰; đăng ký danh sách một số HTX tiêu biểu tham dự Hội nghị gặp mặt, kết nối tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn năm 2024 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2024; thường xuyên tiếp nhận các ý kiến kiến nghị, phản ánh, đề xuất của các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thông qua phiếu khảo sát hàng tháng, quý.

1.5. Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”

a) Nhiệm vụ, giải pháp:

Năm 2023, đạt 8,15 điểm, xếp hạng thứ 7/11 huyện. Chỉ tiêu phân đấu năm 2024 đạt từ 8,7 điểm trở lên.

- Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp mới thành lập về các lĩnh vực như: Pháp lý, thủ tục hành chính, thông tin thị trường, đối tác nước ngoài, tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, ứng dụng khoa học - công nghệ, quảng bá thương hiệu, các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo lãnh đạo quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số,...

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm đối tác kinh doanh cũng như thuận tiện trong các giao dịch. Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp về

¹⁰ Công văn số 371/UBND-TCKH ngày 28/02/2024 về khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong quý I/2024; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện

những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định: Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh và Hướng dẫn liên ngành số 1889/HDLN-HTĐT ngày 14/9/2022 về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; các chính sách về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động... Thường xuyên nắm bắt thông tin sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm của các doanh nghiệp để có biện pháp tham mưu hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Trung ương, của tỉnh.

- Tiếp tục chủ trì, tổng hợp kiến nghị doanh nghiệp, trả lời kiến nghị doanh nghiệp. Tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp theo định kỳ nhằm kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Đặc biệt chú trọng công tác trả lời và công khai hóa kết quả xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp trên nhiều kênh thông tin...

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, gắn kết hoạt động xúc tiến thương mại với các hoạt động khuyến công để tạo hiệu quả cao hơn trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Hỗ trợ, thông tin cho các doanh nghiệp để tham dự các hội chợ trong và ngoài huyện nâng cao hiệu quả công tác thông tin dự báo.

- Phát huy vai trò của Hội doanh nghiệp huyện trong việc thông tin, trao đổi, là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước được thường xuyên; tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng kinh doanh, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

b) Kết quả đã thực hiện:

Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp, HTX mới thành lập: đăng ký kê khai thuế điện tử, thủ tục hành chính,...

Thực hiện tốt các nội dung hỗ trợ tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025.

Tăng cường tương tác, trao đổi với Hội doanh nghiệp huyện là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước. Trong năm đã chỉ đạo phòng chuyên môn có các văn bản gửi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo quý để nắm bắt tình hình kinh doanh của doanh

nghiệp, lắng nghe những khó khăn của doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp¹¹.

1.6. Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự”

a) Nhiệm vụ, giải pháp:

Năm 2023 đạt 6,63 điểm, xếp hạng thứ 11/11 huyện. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2024 đạt từ 9,26 điểm trở lên.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức tư vấn pháp lý trong việc cung cấp, tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho doanh nghiệp; khuyến khích mở rộng các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, xử lý thủ tục hành chính, tranh chấp...

- Nâng cao chất lượng công tác thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức phổ biến kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định của pháp luật để chủ động bảo vệ quyền lợi của mình; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức như tổ chức gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, tổ chức hội thảo, hội nghị.

- Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phối hợp với các cơ quan tư pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy trình tố tụng, để góp phần cải thiện chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

- Tăng cường nắm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Kịp thời cung cấp thông tin phục vụ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tư vấn, thông tin về thị trường, sản xuất kinh doanh, lựa chọn đối tác ngoài địa bàn huyện có năng lực tài chính, công nghệ tiên tiến, có uy tín, tâm huyết... vào đầu tư tại địa phương. Phối hợp thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư bên ngoài vào địa bàn trước khi các cơ quan, đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; giữ vững an ninh trật tự địa phương, tạo môi trường ổn định, an toàn cho các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn huyện.

b) Kết quả đã thực hiện:

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tham mưu UBND huyện quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trong quý I/2024, UBND huyện đã trình¹² xin ý kiến Hội đồng nhân dân huyện về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, trong đó: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trong kỳ hệ thống hóa 2019 -2023: 12 văn bản (gồm: 09 Nghị quyết do HĐND huyện ban hành; 03 Quyết định do UBND huyện ban hành). Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023:

¹¹ Công văn số 371/UBND-TCKH ngày 28/02/2024 về khảo sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong quý I/2024; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện;

¹² . Tờ trình số 21/TTr-UBND ngày 27/02/2024 về việc xin ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023.

12 văn bản (gồm: 02 Nghị quyết do HĐND huyện ban hành; 10 Quyết định do UBND huyện ban hành). Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023: 01 văn bản (gồm 01 Nghị quyết do HĐND huyện ban hành). Tập hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trong kỳ hệ thống hóa 2019 -2023: 12 văn bản (gồm: 02 Nghị quyết do HĐND huyện ban hành; 10 Quyết định do UBND huyện ban hành).

An ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh dân tộc, tôn giáo ổn định. Triển khai trên 10 phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc hoặc đi qua địa bàn, trong đó tập trung lực lượng, phương tiện đảm bảo tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các Lễ hội truyền thống diễn ra trên địa bàn. Trật tự an toàn xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, công tác đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt kết quả cao; công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, đẩy mạnh.

1.7. Chỉ số “Vai trò người đứng đầu”

a) Nhiệm vụ, giải pháp:

Năm 2023 đạt 8,69 điểm, xếp hạng thứ 11/11 huyện. Chỉ tiêu: phấn đấu năm 2024 đạt 9,33 điểm trở lên.

- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể lãnh đạo huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của cá nhân trong việc tham mưu xử lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công phụ trách, đặc biệt là trong việc giải quyết các vấn đề liên quan người dân và doanh nghiệp; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp theo kế hoạch, lộ trình của của tỉnh đã đề ra.

- Chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục tạo sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cấp huyện.

- Chỉ đạo tăng cường kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) trên địa bàn huyện.

- Tạo lập nhiều kênh thông tin để tiếp nhận và đề xuất giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp kịp thời, hiệu quả.

- Tổ chức các hội nghị đối thoại, gặp mặt với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phong phú để kịp thời động viên, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, qua đó kịp thời xem xét giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

b) Kết quả đã thực hiện:

Ngay từ đầu năm 2024, UBND huyện Chi Lăng đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2024. UBND huyện Chi Lăng đã ban hành Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 23/01/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 để chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện những giải pháp duy trì phát triển tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; tiết kiệm chi NSNN, tăng cường kiểm soát chi để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN. Chỉ đạo các đơn vị, các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ chi lương, phụ cấp lương theo đúng quy định. Phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến với cấp tỉnh, tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn để quán triệt, triển khai mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện.

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, công điện, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về công tác chuẩn bị và tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với chủ trương “*người người, nhà nhà đều có Tết*”, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả, chất lượng hàng hoá; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, các lực lượng trực, phục vụ Tết; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết và các lễ hội.

Ngay sau Tết Nguyên đán, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 23/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân, tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tiếp tục chỉ đạo phát triển lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Duy trì sĩ số học sinh trở lại lớp học sau kỳ nghỉ Tết, để ổn định công tác dạy và học; đảm bảo công tác y tế - dân số, y tế dự phòng, khám chữa bệnh cho nhân dân. Chỉ đạo tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ Nhân dân dịp Tết và giáp hạt đầu năm 2024. Thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024. Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn

năm 2024. Chỉ đạo tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã Thượng Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Nhân Lý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, quản lý thị trường. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; chấp hành nghiêm túc kỷ luật kỷ cương công vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Chỉ đạo tổ chức các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân. Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức Lễ giao nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2024 theo kế hoạch. Thành lập các Đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 tại 20/20 xã, thị trấn,... Trong quý I năm 2024 đã tổ chức tiếp thường xuyên, định kỳ được 12 lượt/15 công dân; tiếp nhận và xử lý 70 đơn (số đơn đủ điều kiện xử lý 68 đơn, số đơn không đủ điều kiện xử lý 02 đơn). Trong 52 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, đã giải quyết được 30/52 đơn, đạt 57%, còn 22 đơn, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định; 16 đơn không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

1.8. Chỉ số “Tiếp cận đất đai và tính ổn định trong sử dụng đất”

a) Nhiệm vụ, giải pháp:

Năm 2023 đạt 5,51 điểm, xếp hạng thứ 8/11 huyện. Chỉ tiêu phấn đấu năm 2024 đạt từ 6,0 điểm trở lên.

- Tham mưu thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, bảo đảm phù hợp theo quy định của Luật Đất đai; hướng dẫn việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện để làm căn cứ cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường kiểm tra thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phương án bồi thường chi tiết và minh bạch trước khi thu hồi đất... theo quy định.

- Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là các quy trình, thủ tục: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư...

- Đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết các thủ tục về lĩnh vực đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

- Hướng dẫn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền hoặc kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính

sách và quy trình thủ tục trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai; chủ động thông tin, trao đổi để phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các nhà thầu, nhà đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất công trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát, tạo quỹ đất sạch để phục vụ triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng đất của các tổ chức, tham mưu cấp có thẩm quyền đề nghị thu hồi đất đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai hoặc vi phạm Luật Đất đai.

b) Kết quả đã thực hiện:

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, trong đó chú trọng rà soát và chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về đất đai. Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tổ chức triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024¹³; đề nghị điều chỉnh các nội dung để triển khai quy hoạch sử dụng đất và triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện¹⁴; đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 huyện Chi Lăng¹⁵. Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu năm 2024¹⁶.

Trong tháng 3, đại diện lãnh đạo UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, lãnh đạo và viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện yêu cầu chấn chỉnh, chấm dứt việc chậm trễ, tồn đọng trong xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Hoàn thành trước ngày 30/4/2024.

Chỉ đạo Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện rà soát, cập nhật các thông tin về quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới, các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

¹³ Thông báo số 02/TB-UBND ngày 03/01/2024 về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

¹⁴ Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 11/01/2024 về việc xin cập nhật lại vị trí ranh giới, dự án trên bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng; Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 15/01/2024 về việc xin cập nhật lại vị trí ranh giới, dự án trên bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng; Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 03/02/2024 về việc xin cập nhật lại vị trí ranh giới, dự án trên bản đồ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chi Lăng (trạm 220kV); Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 08/3/2024 về việc đăng ký bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác và điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Chi Lăng; Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 16/3/2024 về việc cho phép cập nhật vị trí ranh giới, công trình dự án trong Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chi Lăng; Công văn số 532/UBND-TNMT ngày 20/3/2024 về việc rà soát, xác định chính xác các chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án

¹⁵ Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 25/3/2024 Đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 huyện Chi Lăng.

¹⁶ Ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 15/01/2024 về việc Đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện năm 2024. Lũy kế ước thực hiện quý I/2024: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tiếp nhận thông tin 18 thửa đất của tổ chức, 1.600 thửa đất của hộ gia đình, cá nhân. Đã hoàn thành đăng ký đất đai 18 thửa đất của tổ chức (đạt 10,17% chỉ tiêu), 3.938 thửa đất của hộ gia đình (đạt 10,99% chỉ tiêu); UBND cấp xã đã hướng dẫn đăng ký đất đai lần đầu được 18 thửa cho tổ chức; tiếp nhận hồ sơ đăng ký đất đai lần đầu 976 thửa đất (đạt 2,72% chỉ tiêu) của hộ gia đình, trong đó đã xác nhận được 876 thửa đất (đạt 2,45% chỉ tiêu) và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư dự án được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đã ban hành 124 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của 05 công trình, dự án với tổng số tiền là 11.993.480.983 đồng cho 124 hộ gia đình, cá nhân; Ban hành Quyết định thu hồi đất với diện tích 18.519,4m² của 22 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân người sử dụng đất.

Chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục đề trình Sở Tài chính, UBND tỉnh đấu giá đất và tài sản trên đất đối với các khu đất và tài sản trên đất trong kế hoạch đấu giá đất năm 2024:

+ Đối với khu đất cửa hàng vật tư nông nghiệp cũ: Đã hoàn thành xây dựng giá khởi điểm đề trình tỉnh phê duyệt giá khởi điểm làm căn cứ đấu giá. Dự kiến thực hiện đấu giá trong tháng 5/2024.

+ Đối với khu đất Trạm bảo vệ thực vật cũ: Đã tham mưu UBND huyện trình tỉnh thẩm định tại tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 26/3/2024 về Phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trạm Bảo vệ thực vật (cũ), khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và hợp thống nhất với các sở ban ngành tỉnh, thống nhất trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trạm Bảo vệ thực vật (cũ), khu Trung Tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

+ Đối với khu đất Chợ Nông sản và Khu dân cư thị trấn Chi Lăng: Hiện đang thực hiện quy định xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC

1. Chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện (DDCI) trong những năm qua tuy có bước chuyển biến, nhưng còn ở mức thấp (*năm 2020 đạt 71,64 điểm, xếp hạng 4/11 huyện, thành phố; năm 2021 đạt 70,92 điểm, xếp hạng 8/11 huyện, thành phố; năm 2022, đạt 74,03 điểm, xếp hạng thứ 08/11 huyện, thành phố; năm 2023 đạt 66,57 điểm, xếp hạng 10/11 huyện, thành phố*).

2. Thực tế môi trường đầu tư, kinh doanh của huyện vẫn còn hạn chế, chưa thực sự hấp dẫn để thu hút đầu tư, điển hình như: kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế; thiếu mặt bằng, quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, cùng với các vướng mắc, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trên địa bàn.

3. Công tác cải cách hành chính còn hạn chế nhất định: Công tác cải cách thủ tục hành chính không có phương án đơn giản hoá TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh thông qua; tỷ lệ giải quyết TTHC của UBND cấp xã trên Cổng dịch vụ công quốc gia không đạt. Cập nhật hồ sơ giải quyết TTHC vào Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến vẫn còn tình trạng chậm muộn tại cấp huyện, cấp xã; không có TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; Còn có sai phạm trong thực hiện quy định về sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước....

4. Phương thức khảo sát, đánh giá năng lực điều hành của UBND các huyện, thành phố thông qua trả lời phiếu khảo sát (bảng hỏi) để thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động trên

địa bàn huyện, nên có trường hợp đánh giá chưa khách quan, còn phụ thuộc vào ý kiến cảm quan của đối tượng được lấy phiếu.

5. Hàng năm UBND huyện đều cung cấp thông tin về các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đã tương tác với cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện gửi đơn vị tư vấn để thực hiện điều tra, khảo sát. Tuy nhiên, ngoài danh sách huyện cung cấp, đơn vị tư vấn còn thực hiện khảo sát, đánh giá trên cơ sở dữ liệu đã thực hiện những năm trước, dẫn đến có những doanh nghiệp, hợp tác xã đã ngừng hoạt động hoặc giải thể vẫn được gửi phiếu lấy ý kiến.

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện được giao thực hiện là cơ quan đầu mối, tổng hợp, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI) của huyện năm 2024. Tuy nhiên khối lượng công việc chuyên môn của phòng rất lớn, hiện chỉ có 01 công chức theo dõi, tham mưu tổng hợp về kinh tế xã hội, về quy hoạch, kế hoạch, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, theo dõi tham mưu lĩnh vực DCCI,... dẫn đến quá trình tổ chức triển khai thực hiện, phải kiêm nhiều nội dung tham mưu nên còn có nhiệm vụ chưa đảm bảo về thời gian và chất lượng chưa cao.

7. Toàn bộ hồ sơ thủ tục đất đai chậm muộn, tồn đọng trong năm 2023 đều có nguyên nhân chung là việc thực hiện nhiệm vụ không đạt hiệu quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Trong khi đó, UBND huyện không có thẩm quyền thực hiện công tác quản lý đối với cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện cung cấp thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng cho UBND huyện không đầy đủ, chưa đúng với thực tế. Dẫn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện gặp nhiều khó khăn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của từng ngành, lĩnh vực; kịp thời chỉ đạo, rà soát những tồn tại, hạn chế thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương để đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện công khai minh bạch về nội dung khảo sát chỉ số về DDCI đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện để tham gia khảo sát cho phù hợp với tình hình thực tế của huyện.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức có liên quan đến doanh nghiệp nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của các quy định, chính sách đối với doanh nghiệp; đặc biệt là các quy định, chính sách có liên quan đến đầu tư, vốn tín dụng, đất đai, xây dựng, thuế, giấy phép kinh doanh có điều kiện. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

4. Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ trong cơ quan hành chính nhà nước. Hỗ trợ, khuyến khích người dân,

doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt bằng nhiều hình thức.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận trong xã hội về ý thức, trách nhiệm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực trong phát triển toàn diện các mặt kinh tế - xã hội của huyện.

6. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nhằm kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong việc tương tác với doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chi phí không chính thức góp phần làm giảm tương tác có khía cạnh tiêu cực.

7. Tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, bộ phận một cửa các xã, thị trấn. Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện Chi Lăng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết các thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục.

8. Thanh tra huyện, các cơ quan, đơn vị tăng cường rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan, đơn vị đảm bảo không trùng lặp về nội dung, hạn chế tối đa việc thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp.

9. Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện đưa ra các biện pháp để thực hiện có hiệu quả các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ lãi suất để vốn vay đến được với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong huyện. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã trong việc xét các điều kiện vay vốn, tài sản thế chấp để dòng vốn được khai thông đến các dự án, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý các kiến nghị, giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận vốn vay ngân hàng.

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác tham mưu UBND huyện tăng cường kiểm soát TTHC, đảm bảo trình tự trong việc giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo quy định, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thêm tài sản đảm bảo trong việc tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng của ngân hàng.

11. Phối hợp, kiến nghị kịp thời với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tăng cường công tác quản lý cán bộ, viên chức cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

12. Phát huy vai trò của Hội doanh nghiệp huyện Chi Lăng, là cầu nối cho các doanh nghiệp hợp tác, liên kết hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng cường sự gắn kết, tương tác giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước, với cấp ủy, chính quyền huyện. Tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả đến các doanh nghiệp trong huyện.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện là nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản, xuyên suốt, lâu dài trong quá

trình xây dựng và phát triển nền kinh tế, để thực hiện tốt nội dung này đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo, trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phải quyết liệt, sâu sát. Bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, công khai, minh bạch trên cơ sở quy định của Nhà nước, vận dụng vào điều kiện thực tế của huyện, nhằm tạo đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Do đó Đề nghị Thường trực Huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội, các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 30/12/2021 của Huyện ủy Chi Lăng về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) năm 2023; giải pháp nâng cao chỉ số năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Thành phần dự họp;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH(HTN).

CHỦ TỊCH

Vi Nông Trường